

เราคือใคร

RhED เป็นโครงการระดับรัฐแบบวงกว้าง ที่ให้บริการความรู้ทางด้านสุขภาพ ให้การสนับสนุน เป็นกระบอกเสียง และให้บริการจัดการเรื่องราวแก่ผู้ให้บริการทางเพศทั่วรัฐวิกตอเรีย

RhED มีเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในธุรกิจให้บริการทางเพศ เคยทำงานในธุรกิจให้บริการทางเพศและ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ

RhED ประกอบด้วยทีมงาน การสนับสนุน และ เป็นกระบอกเสียง (Support and Advocacy) และ โปรแกรมแผนการจัดการกรณี (Pathways case management program)

เจ้าหน้าที่ RhED มีความรู้ในอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการทางเพศและตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการทางเพศได้ประสบพบเจอ

เราให้การสนับสนุนใคร

RhED สนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน และเคยทำอดีต จากทุกภาคส่วนของธุรกิจให้บริการทางเพศ รวมถึงผู้ให้บริการทางเพศในสถานบริการ/หอคำประเวณี ผู้ให้บริการทางเพศที่ทำงานส่วนตัวและเป็นเพื่อนเที่ยวหรือเอสคอร์ต ผู้ทำงานบริการตามริมถนน สถานระบำเปลื้องผ้า/เต้นรำทำงานนวด การแสดงหนังโป๊และการแสดงผ่านกล้อง รวมถึงงานคำประเวณีกับลูกค้าประจำ และลูกค้าจร

บริการจาก RhED มีไว้สำหรับผู้ให้บริการทางเพศทุกคน จากทุกอัตลักษณ์ทางเพศ ทุกภูมิภาค ทุกวัฒนธรรม และเพศสภาพทุกประเภท เรามีการบริการต่าง ๆ สำหรับผู้ให้บริการทางเพศในรัฐวิกตอเรีย และผู้คนเดินทางไปทำงานที่รัฐวิกตอเรียทุกคน ไม่ว่าจะถือวีซ่าสถานะใดก็ตาม

RhED ยังสามารถให้การสนับสนุนแก่เจ้าของธุรกิจการให้บริการทางเพศ ผู้จัดการและลูกค้า ครอบคลุม หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานในชุมชน เราจัดให้มีการพูดคุยเพื่อให้ความรู้ และให้คำปรึกษาระดับรองลงมาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทรไปที่ 1800 458 752



ค่านิยมของเรา

งานให้บริการทางเพศก็คืองาน

RhED สนับสนุนการลดทอนความเป็นอาชญากรรมต่องานให้บริการทางเพศในทุกภาคส่วนของธุรกิจ

RhED เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของพนักงานให้บริการทางเพศและช่วยจัดการตีตราลทินและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรง และการบั่นทอนความสำคัญที่มีต่อผู้ให้บริการทางเพศ



RhED ให้การยอมรับ สนับสนุน และยินดีต้อนรับผู้คนทุกเพศ และทุกกรณีทางเพศ



RhED ให้ความเคารพโดยเกียรติสูงสุดต่ออำนาจอธิปไตยของผู้พักพิงตั้งเดิมของดินแดนและน่านน้ำของรัฐวิกตอเรีย

Resourcing Health & Education in the Sex Industry

1800 458 752

sexworker@sexworker.org.au
sexworker.org.au

โทรฟรี

1800 458 752

 /rhedsexworker

 /rhedvictoria

 sexworker.org.au

 sexworker@sexworker.org.au



เราสามารถทำอะไรให้คุณ ได้บ้าง?

เป็นกระบอกเสียงสนับสนุน

เราเป็นกระบอกเสียงสนับสนุน และต่อต้านการเลือกปฏิบัติรวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อคนทำงานบริการ เพิ่มพื้นที่การรวมกลุ่มของคนทำงานบริการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคให้กับคนทำงานบริการ

ข้อมูลและการสนับสนุน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

โทรหาเราเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพที่เป็นมิตร หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ในองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย สุขภาพทางเพศ การแนะนำสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนทำงานบริการ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานบริการ ซึ่งเราสามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมีงานในวงการนี้ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในวงการมานาน เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

อักลี มัคส์ Ugly Mugs

อักลี มัคส์ Ugly Mugs เป็นโครงการป้องกันความรุนแรงต่อคนทำงานบริการ อีกทั้งเรายังมีการให้บริการความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุสำหรับคนทำงานบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ทำงานอีกด้วย

นิตยสาร RED

เราตีพิมพ์นิตยสาร RED ปีละสองครั้ง เราสนับสนุนและยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ คนทำงานบริการทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในนิตยสารของเรา

การบริการต่าง ๆ

โปรแกรมแนะนำบริการแก่ผู้ถูกจับกุม Arrest Referral Program (ARP)

ให้บริการแนะนำและเป็นกระบอกเสียงสนับสนุน สำหรับคนทำงานบริการ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความยุติธรรมเกี่ยวกับคดีอาญา

นักสังคมสงเคราะห์สำหรับ กลุ่มวัยรุ่น

นักสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มคนวัยรุ่นในช่วงระหว่างอายุ 15 - 25 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มคนไร้บ้านหรือมีโอกาสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไร้บ้าน รวมทั้งคนทำงานบริการหรือกำลังวางแผนจะทำงานบริการ

จุดบริการเยี่ยมเยือนที่เกตเฮาส์ Gatehouse

จุดบริการเยี่ยมเยือนที่เกตเฮาส์ St Kilda Gatehouse ทุก ๆ วันพุธ เวลา 13.00น. - 17.00น.

บริการลงพื้นที่

บริการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพนักงานบริการในสถานที่รูปแบบต่าง ๆ เช่น ในสถานบริการ เอสคอร์ท งานบริการแบบส่วนตัว งานบริการแบบเรียกลูกค้าตามท้องถนน โดยพนักงานของเราพร้อมที่จะรับฟัง ตอบคำถาม คุยปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการ และพร้อมที่จะช่วยแจ้งรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Hustling 2 Health (H2H)

ทุก ๆ ศุกร์ สำหรับพนักงานบริการตามท้องถนน จุดบริการเยี่ยมเยือนเกตเฮาส์ St Kilda Gatehouse ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ต่อด้วยบริการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพนักงานบริการตามท้องถนนตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น.

การจัดการเฉพาะกรณีแบบ พาทเวย์ Pathways

พาทเวย์ Pathways เป็นบริการที่มีการจัดการเรื่องพิเศษเฉพาะอย่างและมีความยืดหยุ่นของการบริการ สำหรับคนทำงานบริการทั้งอดีตและปัจจุบัน

เรื่องทั่วไป (Generalist)

บริการจัดการในเรื่องทั่วไปสำหรับคนทำงานบริการในอดีตและปัจจุบัน เช่น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัย ผู้ดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดอื่น ๆ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และการสนับสนุนสำหรับผู้พิการ

เรื่องกฎหมาย (Justice)

บริการจัดการกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปัญหาคดีความสำหรับคนทำงานบริการในอดีตและปัจจุบัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการต่าง ๆ ของเรา
โทรไปที่ 1800 458 752 หรือ
อีเมล sexworker@sexworker.org.au